

**Tổng số tiền nợ thuế tăng, trong khi nguồn thu NSNN từ một số khu vực kinh tế giảm do các chính sách mới ban hành cũng như tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang tạo áp lực lớn đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. Dù vậy, với tinh thần chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, Cục Thuế Sơn La vẫn đạt mục tiêu thu ngân sách trong tháng 5 đạt 355 tỷ đồng trở lên.**



Ảnh: TSL

## Cục Thuế Sơn La phấn đấu thu đạt 355 tỷ đồng trong tháng 5

**B**áo cáo của Cục Thuế Sơn La cho biết, tổng số nợ thuế tính đến hết tháng 4/2021 trên địa bàn là 210,43 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu là 85,07 tỷ đồng; nợ có khả năng thu là 125,3 tỷ đồng, tăng nợ 13,45 tỷ đồng so với 31/12/2020 chuyển sang. Lý giải về nguyên nhân nợ thuế tăng, Cục Thuế Sơn La cho rằng, do trong quý I có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, cùng với tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; các DN phải dành nguồn tài chính để thanh toán cho người lao động, nên kéo theo một số trường hợp tuy phát sinh số thuế phải nộp, nhưng chưa nộp dứt điểm trong tháng mà chờ gần đến 90 ngày mới nộp vào NSNN.

Ngoài ra, phân tích mức độ ảnh hưởng của các chính sách mới ban hành, Cục Thuế Sơn La cho biết, do

việc thực hiện Công văn số 1575/EVN-TCKT ngày 31/3/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về giá tính thuế GTGT đối với các công ty sản xuất thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc với mức giá tính thuế GTGT áp dụng từ kỳ khai thuế năm 2021 là 451,35 đồng/KWh (giảm 143,65 đồng/KWh so với giá tính thuế giao dự toán) đã kéo theo việc giảm thu từ 2 DN thủy điện trên địa bàn là 100 tỷ đồng. Trong đó, riêng thủy điện Sơn La giảm 87 tỷ đồng và thủy điện Huội Quảng giảm 13 tỷ đồng. Chưa kể, do thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021 nên tổng số phí, lệ phí dự kiến giảm 10,5 tỷ đồng trong năm 2021.

Diễn biến này cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp khiến nhiệm vụ thu NSNN đặt ra đối với Cục Thuế Sơn La trong tháng 5 là rất nặng nề. Theo đó, để đảm bảo thu ngân sách trong tháng 5 đạt từ 355 tỷ đồng trở lên như mục tiêu đã đề ra, Cục Thuế sẽ tập trung rà soát,

### ► Tiền Dừng

đơn đốc tất cả các nguồn thu phát sinh, nợ có khả năng thu; tiền sử dụng đất, tiền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước đã có thông báo; các khoản phí, lệ phí, thu khác.

Mặt khác, tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế, giải đáp những vướng mắc cho người nộp thuế, tổ chức tập huấn kịp thời những chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc kê khai, nộp thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế Sơn La cũng tập trung phân tích hồ sơ khai thuế, thông tin về người nộp thuế; theo dõi chặt chẽ biến động về nợ thuế, xác định chính xác số nợ, đẩy mạnh các biện pháp đơn đốc thu hồi và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phân tích hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; kiểm tra trước và sau hoàn thuế đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ ■

